

## **BÁO CÁO**

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  
tham gia tại kỳ họp thứ 8, HĐND phường Tứ Hạ khóa VIII**  
*(Báo cáo của UBND phường tại kỳ họp thứ 9, HĐND phường khóa VIII)*

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND Phường khóa VIII, họp ngày 28 tháng 6 năm 2019, cử tri phường Tứ Hạ đã kiến nghị với kỳ họp một số vấn đề liên quan trên các lĩnh vực được tổng hợp tại báo cáo số: 26/BC-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND phường Tứ Hạ.

Ngay sau kỳ họp, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận thuộc UBND phường, đồng thời phối hợp với các ngành thị xã, để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và đề xuất các ngành chức năng xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Nay, UBND phường báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 8, HĐND phường Tứ Hạ khóa VIII như sau:

### **1. Cử tri TDP 1 kiến nghị:**

- Hiện nay đường Lò Gạch ở TDP 1 đã xuống cấp nhiều năm, do đó việc đi lại của nhân dân rất khó; tuy đường này không nằm trong quy hoạch nên không đầu tư xây dựng kiên cố được, để đảm bảo việc đi lại của bà con nhân dân trong lúc xây dựng đường mới, đề nghị UBND có giải pháp khắc phục tu sửa nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi.

*Vấn đề này UBND phường trả lời như sau:*

Tuyến đường Lò gạch lên TDP 1, nhiều lần UBND phường đã kiến nghị với UBND thị xã xem xét đầu tư xây dựng, nhưng do tuyến đường này nằm trong quy hoạch chung nên không được đầu tư xây dựng, để đảm bảo việc đi lại của nhân dân, UBND thị xã đã quan tâm bố trí kinh phí theo dự án Lramp tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ nguồn vốn của WB và đối ứng của tỉnh để nâng cấp, duy tu sửa chữa hệ thống giao thông, bên cạnh đó hàng năm UBND phường cũng đã có kế hoạch hỗ trợ rải bột đá để khắc phục hư hỏng mặt đường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân đến nay đường này cơ bản vẫn sử dụng tốt.

### **2. Cử tri TDP 2 kiến nghị:**

- Thực hiện chủ trương làm đường bê tông ngõ, xóm năm 2019, vừa qua xóm 5, TDP 2 đã thống nhất đóng góp tiền và đã giải phóng mặt bằng xong, nhưng đăng ký chậm nên chỉ tiêu đã hết không thực thực hiện được. Vậy đề nghị UBND phường nghiên cứu tiếp tục đầu tư bê tông ngõ, xóm nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và mỹ quan đô thị.

*Vấn đề này UBND phường trả lời như sau:*

Chủ trương làm đường bê tông được UBND phường triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Năm 2018 triển khai thực hiện cho năm 2018 và cuối năm 2018

triển khai đăng ký cho năm 2019 và năm 2020. Để chuẩn bị đầu tư đường bê tông cho năm 2020, UBND phường đã triển khai cho các TDP rà soát đăng ký vào tháng 4 năm 2019 để UBND có kế hoạch thực hiện vào dịp đầu năm như những năm trước đây, các TDP đã triển khai cho các xóm họp dân thống nhất để đăng ký đến nay UBND phường đang tổng hợp, trong đó có tuyến xóm 5, TDP 2. Như vậy tuyến đường này hiện TDP 2 đã đăng ký nằm trong kế hoạch làm đường bê tông ngõ xóm năm 2020, UBND phường sẽ kiểm tra nếu đảm bảo theo quy định thì UBND có phương án tổ chức triển khai thi công theo kế hoạch chung của phường khi đủ điều kiện. Riêng phần kinh phí, UBND phường chỉ yêu cầu xóm nào đăng ký thì phải chịu trách nhiệm tạo và giải phóng mặt bằng đúng quy định, còn việc kinh phí phần nhân dân đóng góp, UBND phường không chỉ đạo đóng góp sớm mà kinh phí đối ứng tùy từng xóm tự tính toán cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng xóm để tổ chức thi công.

- Đường Bàu Am ở TDP 2 hiện nay bị hư hỏng, lầy lội nên sản xuất đi lại khó khăn. Đề nghị UBND kiểm tra để đổ cấp phối đá tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi.

*Vấn đề này UBND phường trả lời như sau:*

Tuyến đường này cuối năm 2018 đã được san gạt, di tu theo dự án Lramp, nhưng do thời tiết kết hợp việc xe ô tô ra vào phục vụ sản xuất và khai thác rừng trồng nên mặt đường đất cấp phối hiện hư hỏng. UBND phường đã kiểm tra tổng hợp các tuyến đường cấp phối trên địa bàn cần khắc phục, sửa chữa sẽ tiến hành sửa chữa trong thời gian sắp đến.

### **3. Cử tri TDP 5, 6 kiến nghị:**

- Hiện nay ở phía sau dãy nhà đường Kim Trà, không có hệ thống thoát nước, mùa nắng bị ô nhiễm mùi hôi thối, mùa mưa ngập. Đề nghị UBND phường có phương án làm hệ thống thoát nước để đảm bảo môi trường.

*Vấn đề này UBND phường trả lời như sau:*

Vừa qua UBND phường đã phối hợp Thường trực HĐND phường và tổ trưởng TDP 6 ( cũ) đã tiến hành khảo sát thực trạng như ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời hiện nay một số hộ lấn chiếm san lấp, trồng cây và chăn nuôi, trước mắt UBND phường phối hợp TDP vận động nhân dân trả lại mặt bằng khơi thông các công rãnh để thoát nước mặt. Đồng thời, UBND phường nghiên cứu, xem xét cân đối nguồn ngân sách để đưa vào danh mục hồ sơ đề nghị đầu tư trong những năm đến.

- Tình hình hiện nay trên địa bàn hệ thống điện chiếu sáng cộng đồng thường xuyên bị hư hỏng, đề nghị UBND tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời.

*Vấn đề này UBND phường trả lời như sau:*

Hiện nay một số tuyến điện chiếu đo được đầu tư lâu năm nên thường xuyên bị hư hỏng, UBND phường giao trách nhiệm Tổ QLĐT và công chức ĐC-XD kiểm tra và qua ý kiến phản ánh của người dân tổ chức kiểm tra kịp thời điều chỉnh thời gian phù hợp với tình hình thời tiết, đồng thời khi phát hiện hư hỏng sự cố bất thường, UBND phường đã làm việc với đơn vị chuyên môn khắc phục sửa chữa tạm thời, hiện nay hệ thống điện chiếu sáng cơ bản đảm bảo vận hành hoạt động ổn định. Tuy nhiên một số cột và một số đoạn, tuyến không thể khắc phục tạm thời được, UBND phường đang khảo sát lập hồ sơ đề nghị đồng ý với đơn vị đủ năng lực tổ chức sửa chữa

trong thời gian đến theo định kỳ, để phục vụ nhu cầu của nhân dân nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc và các ngày lễ lớn trong thời gian đến.

#### 4. Cử tri TDP 9 kiến nghị:

Đề nghị UBND phường chỉ đạo công an tăng cường bám, nắm địa bàn, quản lý các đối tượng; tuần tra, mật phục, phòng chống các tội phạm trộm cắp buôn bán và sử dụng chất kích thích, ma túy nhằm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn:

*Vấn đề này UBND phường trả lời như sau:*

UBND phường đã trực tiếp chỉ đạo BCH Công an phường, phân công CSKV sắp xếp các mặt công tác để tăng cường thời gian nắm địa bàn, nắm hộ nắm người, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với các đoàn thể các Tổ dân phố, Bảo vệ dân phố để quản lý, giáo dục các loại đối tượng. Tuy nhiên tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an phường đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh phường, qua trang facebook “Antt Tứ Hạ“, phối hợp lực lượng BVDP in Tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản đến từng hộ dân; đồng thời hàng tuần có Kế hoạch tuần tra mật phục sau 23 giờ đêm với ít nhất 02 lượt/tuần, trong đó, từ ngày 11/10/2019 – 30/10/2019, Công an phường đã tham mưu Chủ tịch UBND kế hoạch số 20/KH-CAP về tăng cường công tác tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản công sở với mỗi tuần 7 lượt, qua đó góp phần làm giảm tình hình tội phạm, ổn định địa bàn.

Tuy nhiên để góp phần phòng ngừa có hiệu quả tình trạng trộm cắp tài sản, Công an phường sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bên cạnh đó, đề nghị bà con nhân dân cần chủ động khắc phục các sơ hở, chủ quan trong bảo vệ tài sản và thực hiện tốt các nội dung phòng ngừa đã được Công an phường tuyên truyền thường xuyên.

- Đối với tình hình sử dụng ma túy: Công an phường đã tham mưu UBND phường Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 02/8/2019 về Tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện pháp quản lý người nghiện, người nghi nghiện các chất ma túy trên địa bàn phường Tứ Hạ; trong đó Công an phường đã phối hợp với đoàn thể tổ dân phố rà rà soát, lập danh sách theo dõi 08 người nghiện ma túy, 42 người nghi nghiện ma túy (8 người có sử dụng, 34 người nghi sử dụng). Qua đó, đã phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy Công an thị xã Hương Trà, thử test tất cả các đối tượng, kết quả có 03 đối tượng dương tính với ma túy, Công an phường đã xử phạt hành chính 02 đối tượng, tham mưu Chủ tịch UBND phường đưa 01 đối tượng vào quản lý giáo dục tại cộng đồng theo Nghị định 111/CP. Hiện nay, do bất cập trong quy định pháp luật, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng cỏ Mỹ ngày càng phổ biến, nhưng trong cỏ Mỹ thường dùng này khi kiểm tra không phát hiện có chất cấm nên không xử lý được, do vậy, trước hết đề nghị gia đình chủ động răn đe, giáo dục các thành viên trong gia đình; có biện pháp kiên quyết khi phát hiện con em có sử dụng.

\* Ngoài những vấn đề nêu trên thuộc thẩm quyền UBND phường đã giải quyết. Những vấn đề liên quan đến cấp trên UBND phường đã lập văn bản kiến nghị với HĐND, UBND thị xã và các ngành chức năng cấp trên nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đến nay đã khắc phục 2 điểm sạt lở, hư hỏng mặt đường Hồng Lĩnh và đường Sông bò.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường khoá VIII. Ngoài những vấn đề đã giải quyết, UBND phường sẽ tập trung và tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình quản lý. Các ý kiến cử tri đề nghị liên quan đến các cấp, các ngành mà chưa được giải quyết, UBND phường sẽ tiếp tục đề nghị với các cấp, các ngành liên quan cấp trên và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND-UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn;
- Ban chấp hành Đảng bộ phường;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND phường;
- Chủ tịch UBMT, Trưởng các đoàn thể phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Công chức chuyên môn thuộc UBND phường;
- Tổ trưởng các TDP,
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Tự Lực**